



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๐๘,๘๓๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขานรับนโยบายสั่งลดชั่วโมงเรียน ชี้ร.ร.ต้องปรับหลักสูตรที่ศธ.กำหนด-เพิ่มความรู้เด็ก

ผศ.ไตรรัตน์ พิพัฒน์ โภคผล รองผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) (ฝ่ายประถม) เปิดเผยว่า ตนเห็นด้วยกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ เพื่อให้เด็กมีความสุขโดยให้เรียนวิชาการช่วงเช้าจนถึง 14.00 น. และหลังจากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ ที่ผ่านมามีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ได้มีมากอย่างทุกวันนี้ แต่ส.ร.ไม่ต้องอัดแน่นเนื้อหาการสอนให้นักเรียนมาก แต่เมื่อหลักสูตรของศธ.เปลี่ยนแปลง เน้นในหลากหลายหัวข้อในวิชาการมาก จนทำให้ร.ร.ส่วนใหญ่อัดสอนไปตามหลักสูตร

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ศธ.ตั้งไว้ เด็กๆ จึงเรียนแต่วิชาการจนขาดความสุข และหากร.ร.ไหนไม่เข้าใจหลักการบูรณาการระหว่างความรู้และกิจกรรม เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการคิด และเกิดความสุขในขณะที่เรียนก็จะยิ่งทำให้เด็กเครียดหนักขึ้น นโยบายนี้ ครูจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมกับครูในรายวิชาอื่นๆ

หลอมรวมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาต่างประเทศ ซึ่งให้เรียนในช่วงเช้าถึง 14.00 น. หลังจากนั้นครูในรายวิชาพื้นฐานอาชีพ เทคโนโลยี พละและศิลปะ จะต้องรวมความสนุก ความสุขในการเรียนวิชาช่วงบ่าย เพื่อให้เด็กเกิดความรอบรู้ในภาพกว้าง แม้จะเป็นการเล่นสนุก แต่เด็กก็ต้องเกิดการพัฒนาทางสติปัญญาแบบอัตโนมัติ

“การจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายนั้น ครูต้องดูแลเด็กๆ มิใช่ปล่อยให้เด็กเล่นหรือทำกิจกรรมตามลำพัง ศธ.จะต้องเข้าใจทางโรงเรียนแต่ละโรงด้วยว่า จะต้องปรับหลักสูตรและประเมินผล เพื่อเข้าสู่ความสมดุลระหว่างความรู้ ความจริง ความคิดรวบยอด ทักษะ ประสิทธิภาพ การลงมือปฏิบัติจริง ถ้าเด็กมีส่วนร่วมความสุขของผู้เรียนจึงเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องเน้นเนื้อหาและผู้สอนก็ต้องรู้ว่าเนื้อหาส่วนไหนนักเรียนต้องเรียน และเนื้อหาส่วนไหนที่เด็กๆ จะเลือกเรียนได้ตามความชอบที่จะเรียนจริงๆ เพื่อให้ความสุขเกิดขึ้นกับเด็กๆ”

